

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VP

Định Hóa, ngày tháng 10 năm 2024

V/v thực hiện Nghị quyết
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng
9 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến
Chính phủ với địa phương

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành của huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-CP, ngày 11/10/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (có văn bản gửi kèm); Công văn số 6239/UBND-TH, ngày 29/10/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các Phòng, Ban, ngành, UBND các xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 11/10/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; đồng thời bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, huyện để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời báo cáo và đề xuất với UBND huyện về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

2. Triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, nhất là trong khu vực nông nghiệp, thủy sản, du lịch... nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tập trung khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu, giao thông, điện, nước, viễn thông; tích cực vận động, huy động các nguồn tài chính, hàng hóa viện trợ và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị tác động do bão lũ theo quy định.

3. Theo dõi sát tình hình, diễn biến nguồn cung, giá cả hàng hóa trên địa bàn, kịp thời bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để xảy ra đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi. Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình bình ổn thị trường. Đảm bảo nguồn cung ứng, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa thiết yếu, tăng giá đột biến; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá, thao túng giá. Tạo điều kiện

thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu trong việc tạo nguồn hàng, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, hóa đơn điện tử...

4. Quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương; phân công rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân chi tiết từng dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn kế hoạch bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công hàng quý và cả năm là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực; chủ động rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để có giải pháp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, xử lý kịp thời theo quy định hiện hành và phù hợp tình hình thực tiễn.

5. Thực hiện quyết liệt các giải pháp tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu và chuỗi cung ứng, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp; có chính sách khuyến khích tiêu dùng, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực mà sản xuất trong nước có thế mạnh, còn năng lực sản xuất và thị trường trong nước có nhu cầu. Tổ chức tốt các kênh phân phối truyền thống và hiện đại, tạo thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu trong nước.

6. Tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; khẩn trương tham mưu ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan cấp huyện (*nếu có*).

7. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (*Đề án 06*), tăng cường kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2024, nhất là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bộ gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

8. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Tích cực hưởng ứng, triển khai hiệu quả đợt thi đua cao điểm để quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025. Phát triển mạnh thị trường lao động, tăng cường kết nối cung cầu lao động trên thị trường, tạo việc làm bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động. Chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển giáo dục và đào tạo năm 2024. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chủ động phòng, chống các dịch bệnh và công tác vệ sinh thực phẩm.

9. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; thúc đẩy thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả. Tăng cường hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực bảo đảm toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, trọng tâm là thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch, thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Tú